



บทความประชาสัมพันธ์

เรื่อง สปสช.ต่อรองวราคารักษาไวรัสตับอักเสบซีได้ถูกลง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น

สวัสดีครับ/ค่ะท่านผู้ฟัง ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยทั่วไปผู้ป่วยมักจะไม่ทราบมาก่อนว่ามีเชื้อนี้อยู่ในร่างกาย จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจร่างกายแล้วพบค่าการอักเสบของตับผิดปกติและตรวจเลือดพบการติดเชื้อ โรคนี้สามารถติดต่อกันทางเลือดหรือเพศสัมพันธ์คล้ายกับไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่สามารถติดต่อกันทางการให้นมบุตร การจามหรือไอรดกัน การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำด้วยกัน หรือการใช้ถ้วยชามร่วมกัน เชื้อไวรัสตับอักเสบซีเมื่อเข้าไปในร่างกายจะแบ่งตัวและอาศัยอยู่ในตับ ระยะแรกทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลัน ซึ่งมักจะมีอาการไม่มาก ทำให้ผู้รับเชื้อไม่ทราบว่ามีการอักเสบ โดยประมาณร้อยละ 8 ของผู้ที่ได้รับเชื้อ จะมีการติดเชื้อเรื้อรังและตามมาด้วยตับอักเสบแบบเรื้อรังแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ค่อยมีอาการชัดเจน ผ่านเวลาไปประมาณ 10-30 ปีจึงเข้าสู่ระยะตับแข็ง และอีกสิบปีต่อมาจึงถึงระยะท้ายของโรคตับแข็ง เมื่อเป็นโรคตับแข็งเกิดขึ้นจะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ประมาณร้อยละ 1-3 ต่อปี(ใน 100 คนที่เป็นโรคตับแข็งจากไวรัสตับอักเสบซี ถ้าติดตามไป 1 ปี จะมี 3 คนเป็นมะเร็งตับ) ยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเป็นยาที่มีราคาแพงมาก คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บอร์ด สปสช.)ได้อนุมัติสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นแต่ราคาแพง 7 รายการเมื่อปี 2560 ยา 2 รายการในนั้นคือยาสำหรับรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังทุกสายพันธุ์ ซ็อยาเฟ็กอินเตอร์เฟอร์รอนและยาโรบาวิริน ยาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอจากงานวิจัยของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) พบว่าคุ้มค่า ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งคณะกรรมการบัญชาหลักแห่งชาติได้บรรจุรายการยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ทำให้ผู้ป่วยไม่ว่าใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ เข้าถึงยาในการรักษาโรคนี้ได้มากขึ้นกว่าเดิม ลดความเสี่ยงการเกิดโรคตับแข็งและอัตราการตายจากมะเร็งตับ

โรคไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคเฉียบ ส่วนใหญ่คนไข้จะไม่รู้ตัว จึงต้องทำการคัดกรองก่อน กอปรกับจากการประเมินความคุ้มค่าในการรักษาในระยะแรก บ่งชี้ว่ายานี้จะให้ผลการรักษาที่ดีกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์สาย 2 และ 3 ซึ่งมีจำนวนมากถึงร้อยละ 60 ของผู้ป่วยตับอักเสบซีทั้งหมด หากได้รับการรักษาด้วยยานี้จะมีโอกาสหายถึงร้อยละ 85-90 และจะไม่เป็นมะเร็งตับในอีก 10 ปีข้างหน้า

หากสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ทางสายด่วน สปสช.1330